

## ๗๑ ปี โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

น.ท.เฉลิม มณีสถิตย์

“นายกตตสพทกิจจสารณ” ภาชิตประจําสถาบัน มีความหมายว่า “ความเป็นผู้นำยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จ” โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แห่งนี้เป็นระบบการศึกษาของทหารอาชีพ (Professional Military Education: PME) โรงเรียนแรกของนายทหารสัญญาบัตร ที่จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ในด้านความเป็นผู้นำ การบริหาร และงานฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒ กองทัพอากาศขณะนั้น มีฐานะเป็น กรมอากาศยาน ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นว่าควรจะเปิดการศึกษาชั้นสูงสำหรับนายทหารนักบินขึ้น ซึ่งในขณะนั้นมีนายทหารนักบินที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการบินชั้นสูง

(Air Tactical School) ของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓ นาย กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง เพียงพอที่จะช่วยดำเนินการนี้ให้เป็นผลดี จึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนการบินชั้นสูง” ขึ้น และได้เริ่มเปิดเรียนเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ มีนายทหารฝึกหัดราชการ จำนวน ๑๐ นาย โรงเรียนการบินชั้นสูงนี้ต้องประสบอุปสรรคเกี่ยวกับความผันผวนทางการเมืองในปี พ.ศ.๒๔๗๖ จึงทำให้ต้องหยุดดำเนินการ

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ทางราชการได้ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนการบินชั้นสูงเดิมให้เหมาะสมกับกาลสมัย และเปิดการศึกษาขึ้นใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนเพิ่มวิชานายทหารอากาศ” มีนายทหารฝึกหัดราชการ จำนวน ๑๕ นาย โรงเรียนนี้เปิดการสอนจนจบหลักสูตรปีที่ ๑ ก็ต้องประสบอุปสรรคไม่อาจเปิดสอนปีที่ ๒ ได้นับแต่นั้นมากองทัพอากาศมีภารกิจต้องปฏิบัติตามราชการสนาม ทำให้ไม่มีนายทหารเพียงพอที่จะดำเนินการของโรงเรียน จึงต้องหยุดกิจการไป

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ทางราชการได้เปิด “โรงเรียนนายทหารนักบิน” ขึ้น หลักสูตร ๑ ปี โดยวางความมุ่งหมายไว้ว่า นายทหารชั้นยศ ร.อ. จะต้องเข้าศึกษาก่อนเป็นผู้บังคับฝูงบินและเลื่อนยศเป็น น.ต. โดยได้เปิดการศึกษาทั้งหมด ๗ รุ่น มีนายทหารฝึกหัดราชการ จำนวน ๑๖๕ นาย สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๖๒ นาย ซึ่งแต่ละรุ่นได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ทำให้มาตรฐานของผู้บังคับฝูงบินดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานร่วมกับฝูงบินจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี แต่การให้การศึกษาแก่นายทหารนักบินเพียงเหล่าเดียว ไม่อาจทำให้กองทัพอากาศเจริญก้าวหน้า ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงจึงให้เปิดโรงเรียนสำหรับนายทหารเป็นส่วนรวมขึ้น

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ ...

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ ยศ.ทอ.ได้เปิด “โรงเรียนนายทหารสัญญาบัตร ร.อ. - น.ต.” ขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่นายทหารชั้นยศ ร.อ. - น.ต. ทุกเหล่า เว้นเหล่านักบิน นทน.เข้ารับการศึกษารวมทั้งหมด ๕ รุ่น

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ กองทัพอากาศได้รวมโรงเรียนนายทหารนักบินและโรงเรียนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ร.อ. - น.ต. เข้าด้วยกันโดยเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง” และได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ให้นายทหารทุกเหล่าได้รับการฝึกศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถประสานงานในระดับฝูงบินหรือระดับแผนกได้เป็นอย่างดี ทั้งต้องการให้นายทหารที่เข้ารับการศึกษานำไปใช้ในการครอบครองตำแหน่งสูงขึ้นตามโอกาสด้วย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงเปิดการศึกษา รุ่นที่ ๑ เมื่อ ๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค.๐๓ มีนายทหารนักเรียนเข้ารับการศึกษ จำนวน ๔๓ นาย

ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้มีการจัดส่วนราชการในกองทัพอากาศขึ้นใหม่ คือ จัดตั้งโรงเรียนนายทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงและโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อโรงเรียนนายทหารอากาศ ส่วนการดำเนินการในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการฝึกศึกษาจนถึงรุ่นที่ ๔๒

ครั้นต่อมากองทัพอากาศได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงขึ้นตามคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๒๓๑/๒๒ ลง ๒๗ ก.ย.๒๓ ซึ่งเป็นอัตราเฉพาะกิจเพื่อพลาง ต่อมาได้มีคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๖๑๗/๒๖ ลง ๒๑ ธ.ค.๒๖ เรื่องแก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๓๙๒) ให้โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง โดยเริ่มดำเนินการฝึกศึกษาให้แก่ นทน. ตั้งแต่รุ่นที่ ๔๓ จนถึงรุ่นที่ ๘๖ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในวโรกาสที่ นาวาอากาศตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้ทรงเข้ารับการศึกษานในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๕๐ (หมายเลขทะเบียน ๕๔๑๑) ซึ่งเปิดการศึกษา เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๒๗ - ๒๗ ก.ย.๒๗

ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ตามคำสั่ง ยศ.ทอ. ลับ (เฉพาะ) ที่ ๔/๕๒ ลง ๓๑ ส.ค.๕๒ ให้โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ที่ผ่านมาโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ โดยการสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับ ทอ.มิตรประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จนถึง ณ ปัจจุบันเป็นปีที่ ๗๑ ของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ได้มีการพัฒนาและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดปรัชญาการศึกษาไว้ว่า “สร้างเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการประสานงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับฝูงบินที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ” ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการฝึกศึกษาถึงรุ่นที่ ๑๓๐

จากที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดจะเห็นได้ว่า โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงมุ้งมันที่จะสร้างและพัฒนากำลังพลของกองทัพอากาศให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม และจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่กล่าวไว้ คือ “เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้เป็นผู้นำที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและศาสตร์ทางทหาร และก้าวทันการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”